

1 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

2 ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

### 3 การออมเพื่อสังคมสูงวัย

4 นโยบายสาธารณะว่าด้วยการออมเพื่อสังคมสูงวัย เพราะจำเป็นต้องมีระบบสนับสนุนทางด้าน  
5 เศรษฐกิจที่จะช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคง มีศักดิ์ศรี และสามารถวางแผนหรือคาดการณ์เส้นทางการดำเนิน  
6 ชีวิตที่ดีพอสมควร เพื่อให้มีการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่ผู้สูงอายุหรือผู้กำลังจะก้าวไปเป็นผู้สูงอายุจะ  
7 สามารถออมได้ เพื่อให้เป็นไปในลักษณะเศรษฐกิจอายุรวัฒน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การออมเงินทุน  
8 ธนาคารต้นไม้เพื่อการออม รวมทั้งการออมรูปแบบอื่นๆ โดยดำเนินการต้องบูรณาการทั้งภาครัฐ เอกชน  
9 วิชาการ และภาคประชาชนเองด้วย

11 สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

12 ได้พิจารณารายงานเรื่อง สถานการณ์ นโยบาย มาตรการและกลไกเพื่อนโยบายสาธารณะรองรับ  
13 สังคมสูงวัยของประเทศไทย

14 รัับทราบถึง ความสำคัญของการสนับสนุนบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ องค์กร  
15 ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ร่วมกันประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน เพื่อ  
16 การออมสำหรับสังคมสูงวัยในระดับชาติและพื้นที่

17 รัับทราบถึง ความสำคัญของการออกแบบระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย เพื่อให้มีการเตรียม  
18 ความพร้อมเรื่องการออมเพื่อสังคมสูงวัยของภาคส่วนต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถรับมือ  
19 กับดุลการเงินที่เปลี่ยนแปลงตามสังคมสูงวัยได้อย่างทันการณ์

20 ตระหนักถึง การสร้างระบบสนับสนุนการออมทางการเงินที่เพียงพอสำหรับสังคมสูงวัยในอนาคต  
21 เช่น การฝากเงิน และการเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

22 จำเป็นต้อง มีการรับรองและการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม เพื่อให้มีการสนับสนุน  
23 การปลูกและนำไม้ยืนต้นมาเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในการออมสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่  
24 สังคมผู้สูงอายุ

25 ตระหนักถึง ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อจัดให้มีและดำเนินการ  
26 ระบบการสนับสนุนในการลงทุนเพื่อการปลูกไม้ยืนต้น และระบบการสนับสนุนการออมแบบอื่นๆ รวมถึง  
27 ต้องมีองค์กรในการประสานงานเพื่อสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว

28 จึงมีมติดังนี้

### 29 การออกแบบระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย

30 ๑. ขอให้กองทุนการออมแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานงาน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ  
31 ประมวล วิเคราะห์ และนำเสนอ สถานการณ์ แนวทาง และปัญหาอุปสรรคของการออมของครัวเรือนใน

1 ภาพรวมของทั้งประเทศ เพื่อให้เห็นสถานการณ์ แนวโน้ม กลุ่มครัวเรือนที่มีความเสี่ยง ปัญหา และ  
2 แนวทางในการปฏิบัติ

3 ๒. ขอให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ  
4 มั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ประสานงานและออกแบบระบบสวัสดิการของรัฐสำหรับสังคมสูงวัยใน  
5 ภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการออมเพื่อสังคมสูงวัย และเงื่อนไขในการดำรงชีวิตของ  
6 ประชากรแต่ละกลุ่มวัย

7 ๓. ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา สนับสนุนการทำงาน  
8 ขององค์กรชุมชนในพื้นที่ เช่น สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ โรงเรียน สหภาพแรงงาน ชมรม  
9 ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมเพื่อสังคมสูงวัยในรูปแบบต่างๆ ในท้องถิ่นนั้น โดยประสานงาน  
10 กันอย่างใกล้ชิดกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะของศูนย์ข้อมูลและศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการออม  
11 ในระดับท้องถิ่น

12 ๔. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สถาบันการศึกษา พัฒนารูปแบบการ  
13 เรียนการสอนว่าด้วยการออมและการจัดการเงินครัวเรือน ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัยและแต่ละกลุ่ม  
14 ประชากร เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มข้อมูลทางเลือกเกี่ยวกับการออม/การจัดการการเงินสำหรับ  
15 ประชาชน รวมถึงจัดระบบการออมในสถาบันการศึกษาที่ช่วยให้ผู้ออมสามารถออมได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่  
16 ระดับโรงเรียน ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อไปประกอบอาชีพ

### 17 การสนับสนุนการออมทางการเงิน

18 ๕. ขอให้กองทุนการออมแห่งชาติ พิจารณาพัฒนา/เพิ่มเติม/ต่อยอด ช่องทางและรูปแบบการ  
19 ออมที่ดำเนินการอยู่ โดย

20 ๕.๑ ปรับเกณฑ์การเข้าร่วมกองทุนให้มีความครอบคลุมประชากรกลุ่มต่างๆ มากขึ้น เช่น ผู้ที่  
21 อายุมากกว่า ๖๐ ปี

22 ๕.๒ พัฒนารูปแบบการฝากเงินที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และมีต้นทุนในการทำธุรกรรม (เช่น  
23 การฝากเงิน) ให้ต่ำที่สุด

24 ๕.๓ ขยายจำนวนสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับกองทุน เช่น สถาบันการเงินชุมชนที่มีมาตรฐาน  
25 การดำเนินการ

26 ๕.๔ สนับสนุนเงินสมทบของรัฐบาลเพียงพอที่จะให้มีแรงจูงใจในการออมระยะยาวเพิ่มขึ้น

27 ๕.๕ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ตรงและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น

28 ๖. ขอให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)หรือ พอช. ดำเนินการเสนอรัฐบาล  
29 พิจารณาเปิดโอกาสให้เงินสนับสนุน/ช่วยเหลือในรูปแบบสวัสดิการแบบต่างๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
30 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเด็กเล็ก สามารถนำไปใช้ในการออมเพื่อสังคมสูงวัยโดยตรงได้ด้วย  
31 นอกเหนือจากการใช้เพื่อลดค่าครองชีพในรูปแบบที่เป็นอยู่เท่านั้น

1           ๗. ขอให้สถาบันการเงิน ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ  
2           สังคม และบริบทในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันของประชากรที่มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ช่วงวัย ใน  
3           แง่การทำงาน ในแง่ที่ตั้ง ในแง่ฐานะเศรษฐกิจ และในแง่อื่นๆ

#### 4           **การรับรองและการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม**

5           ๘. ขอให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) รับรองสิทธิของผู้ปลูกไม้ยืนต้นใน  
6           การตัด/แปรรูป/จำหน่ายไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง ทั้งที่จะนำมาใช้ในครัวเรือน และ  
7           ใช้เพื่อการจำหน่าย เพื่อที่จะได้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำหรับการออมเพื่อเตรียมเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุ  
8           ในอนาคต

9           ๙. ขอให้ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ ทส. ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดำเนินการออกแบบ  
10          ระบบและจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อการออม เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกษตรกรลงทุนปลูกและ  
11          ดูแลไม้ยืนต้นในพื้นที่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกและดูแลรักษาไม้ยืนต้นในพื้นที่  
12          สาธารณประโยชน์/พื้นที่ที่ชุมชนดูแลรักษา ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมลงทุนในการปลูก/ดูแลรักษาไม้ยืน  
13          ต้น และรับรองไม้ยืนต้นที่ปลูกให้สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการทำธุรกรรมต่างๆ (เช่น การประกันตัว  
14          การกู้ยืม การลงทะเบียนเรียน) เพื่อเป็นสวัสดิการระยะยาวของตนได้

15          ๑๐. ขอให้กระทรวงพาณิชย์ ทส. และกระทรวงพลังงาน รวมถึงองค์กรส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อ  
16          การออม (หากมีการจัดตั้งขึ้น) พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์ไม้ยืนต้นเพื่อการออมในรูปแบบต่างๆ เพื่อ  
17          รักษาระดับและเพิ่มพูนมูลค่าของไม้ยืนต้นเพื่อการออม รวมถึงการประกาศให้เนื้อไม้จากไม้ยืนต้นบาง  
18          ชนิดเป็นสินค้าควบคุมราคา

#### 19          **การรับรองและการส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออม**

20          ๑๑. ขอให้กรมป่าไม้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึง องค์กรส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อการออม  
21          (หากมีการจัดตั้งขึ้น) พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการออมสำหรับเกษตรกร  
22          ชุมชน และประชาชนทั่วไป แบบออนไลน์ที่มีความสะดวกในการใช้งาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ  
23          วางแผนจัดการการปลูกไม้ยืนต้น ทั้งการป้องกันความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การประกันความ  
24          เสี่ยง และการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ในเวลาที่เหมาะสม

25          ๑๒. ขอให้ มหาวิทยาลัย กรมป่าไม้ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับภาคเอกชน และ  
26          ภาคประชาชน พัฒนาองค์ความรู้ และออกแบบระบบการจัดการความรู้และการสืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ ที่  
27          เกี่ยวข้องกับการปลูกและการดูแลรักษาไม้ยืนต้น ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ อัตรา  
28          การเจริญเติบโตของไม้ยืนต้นแต่ละสายพันธุ์ในแต่ละภูมินิเวศ รูปแบบการปลูกและการสร้างรายได้เสริม  
29          ในระหว่างการปลูกไม้ยืนต้น แนวทางการดูแลรักษาและการตกแต่งทรงพุ่มของไม้ยืนต้น ข้อมูลราคาเนื้อ  
30          ไม้ยืนต้นตามเวลาจริง และรูปแบบแนวทางการนำไม้ยืนต้นไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุน  
31          ในการปลูก/ดูแลรักษา/ใช้ประโยชน์ไม้ยืนต้นของประชาชน

